



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากร สกสว.  
เพื่อรับรางวัล “เกียรติภูมิ สกสว.” และเพื่อเป็น “คนดีศรี อว.” ประจำปี 2563

ตามที่ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร สกสว. เป็นคนดีศรี อว. ประจำปี 2563 และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “เกียรติภูมิ สกสว.” และเพื่อเป็น “คนดีศรี อว.” ประจำปี 2563 แล้วนั้น

ต่อมาฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว โดยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สกสว. เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ ผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ซึ่งรวมแล้วมีผู้เสนอชื่อมาทั้งสิ้น 12 รายการ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร สกสว. เป็นคนดีศรี อว. ประจำปี 2563 ได้พิจารณาผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ทั้งหมด ตามเกณฑ์คุณสมบัติและคุณลักษณะที่ประกาศ และกลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “เกียรติภูมิ สกสว.” จำนวน 3 คน เสนอต่อที่ประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สกสว. (Top Executive Meeting) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “คนดีศรี อว.” จำนวน 1 คน

โดยมติของที่ประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สกสว. (Top Executive Meeting) ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 จึงประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร สกสว. ที่ได้รับรางวัล “เกียรติภูมิ สกสว.” และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเชิดชูเกียรติเป็น “คนดีศรี อว.” ประจำปีพุทธศักราช 2563 ดังนี้

รางวัล “เกียรติภูมิ สกสว.” (TSRI Honors) ซึ่งเชิดชูเกียรติตามด้านที่มีคุณลักษณะโดดเด่น สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (TSRI Core Values) จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นางชลนภา ชื่นชมรัตน์ รางวัลเกียรติภูมิ สกสว. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาตนเอง
2. นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล รางวัลเกียรติภูมิ สกสว. ด้านความเที่ยงธรรมและความซื่อตรง  
ในการทำงาน
3. นางสาวสุจารี สอนง่าย รางวัลเกียรติภูมิ สกสว. ด้านการนำและบริหารจัดการทีม

การเชิดชูเกียรติ “คนดีศรี อว.” ซึ่ง สกสว. เสนอชื่อเข้ารับการเชิดชูเกียรติของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 คน ได้แก่

นางพิสชา ขจรเกียรติสกุล

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม